



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นได้ผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดดังกล่าวในทุกพื้นที่ของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมอื่นใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้

(๑) ให้ทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษา สำหรับหลักสูตรเพื่อรับปริญญา ในรูปแบบชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย (Onsite) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

(๒) ให้คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน สามารถกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษา ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) หรือรูปแบบออนไลน์ (Online) ได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน และออกเป็นประกาศส่วนงาน และรายงานให้อธิการบดีทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๒.๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้นหรือมีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสาธารณสุข ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษาในรูปแบบชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ อาทิ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ติดเชื้อในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษา ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้สอนจะต้องคงความครบถ้วนด้านผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้และเป้าประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว หรือเทียบเคียงได้กับมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

(๒.๒) มีเหตุผลและความจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษา ในรูปแบบชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย (Onsite) ได้ในบางรายวิชา อาทิ อาจารย์ชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสอนที่ประเทศไทยได้ หรืออาจารย์ไม่สามารถเดินทางไปสอนที่ศูนย์การศึกษาในต่างจังหวัดได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของแต่ละสภาวิชาชีพ

(๓) ให้คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หากมีผู้ใดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

(๔) คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน อาจกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินหรือการวัดผลการศึกษา เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

(๕) ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามประกาศนี้

ในกรณีการตีความหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี